

Số: 163/KH-TCT

Cao Bằng, ngày 11 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH

Học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Trường Chính trị Hoàng Đình Giong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên góp phần xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các bộ phận theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2018 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 cần đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và việc thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2019.

- Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể cần tổ chức việc học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 theo hướng thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong việc sửa đổi lề lối, tác phong, phong cách công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và học viên về những nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; Phát huy dân chủ; Chăm lo đời sống Nhân dân của Nhà trường để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của cơ quan, hướng dẫn của Tỉnh ủy, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCHTW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của BCHTW khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, các bộ phận theo Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 05/11/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng và thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Việc nghiên cứu, liên hệ theo Chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở khoa, phòng, do lãnh đạo các khoa, phòng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, từng khoa, phòng. Định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chuyên môn của mình, thảo luận, trao đổi về những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả với Ban Giám hiệu.

Sau khi học tập chuyên đề, từng cá nhân liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, chọn một số nội dung, việc "làm theo" cụ thể, đăng ký thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, cuối năm kiểm điểm, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP

1. Tổ chức học tập chuyên đề

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, lãnh đạo các đơn vị (*khoa, phòng*) chỉ đạo chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề (*từ các tài liệu học tập*); tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ để từng cán bộ, công chức, viên chức,

hội viên các tổ chức đoàn thể xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Các đơn vị xác định nội dung học tập, biện pháp, thời gian thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể, trên cơ sở gọi ý sau:

- Thời gian thực hiện:

+ **Quý I/2019:** Triển khai học tập, thảo luận về chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Tiến hành liên hệ bản thân, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, chọn một số nội dung việc "làm theo" cụ thể. Các cá nhân hoàn thành Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 (theo Công văn số 638-CV/TU, ngày 26/01/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII).

+ **Quý II và Quý III/2019:** Các tập thể, cá nhân chủ động thực hiện theo nội dung, việc "làm theo" đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

+ **Quý IV/2019:** Các tập thể, cá nhân kiểm điểm kết quả thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân (kiểm điểm sâu, gắn với bản kiểm điểm cá nhân công chức, viên chức, hội viên, xếp mức lao động cuối năm).

- Tài liệu học tập:

+ Cuốn tài liệu Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

+ Cuốn "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng" do Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Bản tàng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2015.

+ Các tài liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, hướng dẫn thực hiện (nếu có).

2. Tổ chức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề gắn với truyền truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2019), 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3-1989-03/3/2019), 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giông (01/6/1904-01/6/2019), 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019); 50 năm Bác viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" 1969-2019); gắn với các phong trào thi đua yêu

nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Phong trào thi đua "*Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học*"...

- Các khoa, phòng chủ động tổ chức, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình những nội dung của chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.

- Sau khi học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tuyên truyền rộng rãi trong học viên, trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức và học viên trong toàn Trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ hướng dẫn này, các khoa, phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả học tập và làm theo nội dung đăng ký.

2. Ban Giám hiệu, trưởng các khoa, phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung học tập chuyên đề năm 2019 của các khoa, phòng báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, báo cáo đánh giá cuối năm; tuyên truyền về kết quả thực hiện Chuyên đề trên trang Website của Trường.

3. Phòng Đào tạo đưa nội dung báo cáo chuyên đề năm 2019 vào lịch giảng dạy Phần I.1. Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Trên đây là kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường. Yêu cầu các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);
- BGH;
- Các khoa, phòng;
- Website;
- Lưu VT.

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Nông Văn Tiềm